



เครื่องหมายเกียรติยศ

มอบให้
อธิการบดีผู้ก่อตั้ง

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช

ศาสตราจารย์ ดร. วิจิตร ศรีสอ้าน

ในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัย ครบ ๓๐ ปี

๕ กันยายน ๒๕๕๐

ณ อาคารอเนกนิทัศน์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช



คำเชิดชูเกียรติ

ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน

อธิการบดีผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช
ในโอกาสวันสถาปนามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช
ครบ ๓๐ ปี (๕ กันยายน ๒๕๕๑)

ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน ผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องให้เกิดนวัตกรรมใหม่ของการอุดมศึกษา จากจุดเริ่มต้นเป็นแค่เพียงมหาวิทยาลัยในความคิดที่เห็นปัญหาความไม่เสมอภาคในโอกาสทางการศึกษาในประเทศไทยตั้งแต่ ปี พ.ศ. ๒๕๑๑ ซึ่งได้พัฒนา มาเป็นความคิดของคนส่วนรวม ทั้งจากนักการศึกษา ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน กลายเป็นโครงการจัดตั้งมหาวิทยาลัยเปิด จนถึงนโยบายของรัฐบาลที่เห็นชอบให้มีการจัดตั้งมหาวิทยาลัยเปิดที่ไม่มีชั้นเรียน ให้นักศึกษาโดยไม่มีการสอบคัดเลือก ใช้สื่อการสอนต่างๆ ให้สามารถเรียนได้ด้วยตนเอง มหาวิทยาลัยได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าพระราชทานนาม “สุโขทัยธรรมมาธิราช” และทรงลงพระปรมาภิไธยในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช เมื่อวันที่ ๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๒๑

การจัดการศึกษาในระบบการศึกษาทางไกลภายใต้การนำของ ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน ที่ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดีคนแรกของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช เมื่อวันที่ ๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๒๒ ท่านได้สร้างความเจริญก้าวหน้าให้แก่มหาวิทยาลัยเป็นอเนกประการ กล่าวคือ เป็นผู้นำระบบการสอนทางไกลสมบูรณ์แบบมาใช้ในมหาวิทยาลัยแห่งนี้ และเป็นแห่งแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้บุกเบิก คัดและสรรหาบุคลากรที่มีพื้นฐานการศึกษาจากประเทศในภูมิภาคต่างๆ ของโลก มีประสบการณ์ทำงานจากหลากหลายมหาวิทยาลัย และเป็นที่ยอมรับของทุกวงการวิชาการและวิชาชีพ ได้วางรากฐานการศึกษา สร้างงานให้เป็นที่ยอมรับในระยะเวลานั้น

รวดเร็ว ทำการพัฒนาหลักสูตรและระบบการสอนทางไกล การบริหารการสอนและการสอบได้กว้างขวางและทั่วถึงทุกท้องถิ่นทั่วประเทศ สามารถดำเนินตามภารกิจด้านการสอน การวิจัย ทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม บริการทางวิชาการในรูปแบบของการเผยแพร่ความรู้ทางวิทยุกระจายเสียง และวิทยุโทรทัศน์ และอำนวยความสะดวกวิชาการอื่นๆ ในอีกหลากหลายรูปแบบแก่ประชาชนและประเทศชาติให้มีคุณภาพเป็นเลิศ ทำให้มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราชเป็นชุมชนวิชาของชาติและเป็นสมบัติทางปัญญาของประชาชน จนกระทั่งได้รับการยกย่องจากยูเนสโกให้เป็นตัวอย่างของมหาวิทยาลัยในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก และยังได้รับการยกย่องเป็นพิเศษจากนานาชาติประเทศอีกด้วย

ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน เป็นทั้งนักวิชาการ นักบริหาร นักการศึกษา ชั้นแนวหน้าที่มีบทบาทสำคัญในการเสนอความคิดทางการศึกษาและการบริหารการศึกษา ส่งผลให้มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราชเป็นสถาบันที่มีรากฐานด้านการศึกษาที่มั่นคงจนมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักแพร่หลายทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ และสามารถที่จะเป็นต้นแบบของมหาวิทยาลัยเปิดที่ใช้ระบบการศึกษาทางไกลในประเทศที่กำลังพัฒนาได้อย่างเต็มภาคภูมิ

นอกจากนี้ ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน ยังได้อุทิศตน พุ่มเทกำลังกาย กำลังใจ เสียสละเวลาให้แก่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราชอย่างเต็มที่มาโดยตลอด เพื่อที่จะให้มหาวิทยาลัยแห่งนี้มีพัฒนาการเจริญก้าวหน้า สามารถปฏิบัติภารกิจได้ตามปรัชญาของโครงการจัดตั้งมหาวิทยาลัยเปิดอย่างแท้จริง ดำเนินการได้สอดคล้องสนองตอบต่อการพัฒนาประเทศ และยังประโยชน์แก่ประชาชนและประเทศชาติอย่างไม่มีวันเสื่อมสูญ

นับได้ว่า ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน เป็นปูชนียบุคคลที่มีคุณูปการแก่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราชอย่างอเนกอนันต์ จึงสมควรยกย่องและให้ได้รับโล่สามศรเกียรติยศ เป็นเกียรติยศอันไพศาลชั่วกาลนิรันดร